



ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)

ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างตำแหน่ง  
พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง) ไปแล้วนั้น ปรากฏผลผู้สอบได้เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑	นาย ภาษกร	เถกิงศรี
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒	นาย อรรถพล	พึงพงษ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓	นาย ประสิทธิ์	พันธ์ุ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔	นางสาวศศิมา	สะนิละ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕	นาย พงศกร	ชดช้อย
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖	นางสาวสุกัญญา	แซ่ไคว้
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๗	นางสาวสิริรัตน์	เอกตาแสง
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๘	นาย วิษณุ	แสงสุรินทร์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๙	นาย ธนภูมิ	คงไพโรสันต์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๐	นาย เจษฎา	ลัดกระทุ่ม
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๑	นาย เอกพงศ์	วงศ์วาสน์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๒	นางสาวชนิสรา	อินไชย
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๓	นาย นิติ	เจนสาริกรณ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๔	นาย อติศร	แย้มขยาย
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๕	นาย พงศ์พนิช	รอดไวนามรักษ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๖	นางสาววาสนี	โลหะเวช
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๗	นาย จตุรงค์	ไคล้สา
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๘	นาย ปุณยต์	สัมฤทธิ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑๙	นาย วุฒิพงษ์	สังข์เฉย
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๐	นาย อินทณัฐ	พัฒนจันทร์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๑	นาย ภัทรพล	ชมสุดา
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๒	นาย นครินทร์	จ้อยศิริ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๓	ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชชยา	อ่อนละเอียด
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๔	นาย วัชรพงษ์	จิตต์ดี
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๕	นาย พีรพัศ	พจนศิลป์

ลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๖	นาย พรเพชร	ไวเจือดี
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๗	นางสาวธนพร	สุขสินธุ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๘	นาย กฤษฎา	ข้าสง่า
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๙	นาย สายฟ้า	บุญสมภพ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๐	นาย เอกณัฐ	ปานเนียม
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๑	นาย สุทธิพงษ์	เกิดทอง
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๒	นาย ณิชฐนันท์	ภัทร์ชุตินันท์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๓	นางสาวชยาภรณ์	แก้วกระจ่าง
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๔	นาย ณิชฐณัฐ	อุทัยจรัสศรี
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๕	นาย ชัยชัยญญ์	ศรีมีสวัสดิ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๖	นาย เจนภพ	มณีกานนท์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๗	นางสาวปาไลดา	แซ่พู่
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๘	นาย กิตติพงศ์	ชมภู
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๓๙	นาย จักรารุช	ชอบสงวน
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๐	นาย ปฐมพร	พ่วงทรัพย์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๑	นาย ดนุสรณ์	มีสวัสดิ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๒	นาย ธนวัฒน์	ฤกษ์สมุทร
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๓	นาย ภัทรพนธ์	สุขสะอาด
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๔	นาย ชาญณรงค์	ถาวรสิงห์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๕	นาย สรรารุช	อยู่กำเหนิด
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๖	นาย จักรพล	บรรจง
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๗	นางสาวภูษิษา	ธนโชตเดชดินท์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๘	นาย นพรุจ	กัลดบุดผา
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๔๙	นาย ปริมปรัชญ์	อุดมกิจ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๐	นางสาวกมลธรร	ชูบุญสังข์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๑	นาย ทวีศักดิ์	ทวีโชค
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๒	นาย ยุทธศักดิ์	เส็งกลีน
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๓	นาย นพคุณ	อุ๋นอารมณ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๔	นาย พรชัย	คำช่วยสิน
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๕	นาย ศิโรจณ์	สิลมีฐ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๖	นาย สุทนต์	สารักษ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๗	นาย สุรวุฒิ	พึงใหญ่

ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๘	นาย ปฐมพงศ์	รัตนพันธุ์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๙	นาย ธเนศ	เทียนทอง
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๐	นางสาวณัฐพร	ก้องวิรุฬห์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๑	นาย ตรีพล	เปรมปรีชา
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๒	นาย พีรณัท	นิธิสถาพร
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๓	นาย พีรพัฒน์	ประสาทเขตการ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๔	นาย ธันวา	เฉิดผาด
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๕	นาย ปิยะณัฐ	แสงสุข
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๖	นาย ชาญเดช	แจ่มเจน
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๗	นาย ประวัฒน์	แสนเรือง
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๘	นางสาวกรรวรรณ	หอมหวล
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๖๙	นาย จักรพันธุ์	ถนอมทรัพย์
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๗๐	นาย ณครินทร์	ปานขาว
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๗๑	นาย พงศ์สิทธิ์	อุ่มสาพล
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๗๒	นางสาวจรีญา	ผลภักดี
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๗๓	นาย ภาณุพันธ์	เกตุอรุณ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๗๔	นาย พงศ์พัฒน์	เม่งศิริ
ผู้สอบได้ลำดับที่ ๗๕	นาย ทินกร	บุตรวงษ์

การทางพิเศษฯ ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๕๓ ไปรายงานตัวพร้อมนำไปรับรองแพทย์ ผลการตรวจกรุปเลือด ผล X-RAY ปอด ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (แอมเฟตามีน และ มอร์ฟิน) และ ผลตรวจการได้ยิน ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และจัดทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดการค้ำประกันตามคำอธิบายแนบ) ไปยื่นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนี้

- ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๒๕ รายงานตัวในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ที่โรงอาหาร ชั้น ๒ อาคาร ๒

- ผู้สอบได้ลำดับที่ ๒๖ - ๕๓ รายงานตัวในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ที่โรงอาหาร ชั้น ๒ อาคาร ๒

หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้

ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวศิริมา ชวนอยู่)  
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

## คำอธิบายการค้ำประกัน

ผู้มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้าง พนักงานชั่วคราว จะต้องค้ำประกันตนเอง โดยใช้เงินสดในวงเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท มาวางและทำสัญญา เพื่อประกันตนเองต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถนำเงินสดมาวางในการค้ำประกันได้ ผู้ปฏิบัติงานอาจจะมีผู้ค้ำประกันเพื่อรับรองว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ กทพ. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นทำให้ กทพ. เสียหาย โดยต้องมี ผู้ค้ำประกัน ๑ คน ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งผู้ค้ำประกันมีสิทธิค้ำประกันผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกิน ๑ ราย และผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. เป็นข้าราชการที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ ๑๘,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยเอก ขึ้นไป

๒. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่อัตรา ขั้นที่ ๑๔ (๑๘,๙๐๐ บาท) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานใช้บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ค้ำประกัน ระหว่างปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานต้องยินยอมให้ กทพ. หักเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือนหรือค่าจ้างไว้เป็นเงินประกันจนกว่าจะครบวงเงินค้ำประกัน เมื่อหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นเงินประกัน ได้ครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดชอบต่อ กทพ.

ในการทำสัญญาค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่พนักงาน กทพ.) ให้ลงนามต่อหน้าหัวหน้าแผนกสรรหาและประเมินผล หรือเจ้าหน้าที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และถ้าผู้ค้ำประกันต้องออกจากราชการ หรือ ออกจากงานด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถึงแก่ความตาย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ อันเป็นผลให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดให้มีการค้ำประกันใหม่ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันทราบหรือควรทราบเรื่องดังกล่าว ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ กทพ. จะหักเงินเดือนหรือค่าจ้างไว้เป็นเงินประกันในอัตราร้อยละ ๒๐ ของทุกเดือน จนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนดไว้

หลักฐาน หลักฐานที่ผู้ค้ำประกันจะต้องนำมาในวันทำสัญญา ได้แก่

๑. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาภาพถ่ายและรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ใช่พนักงาน กทพ.)

๓. ใบรับรอง หรือหลักฐานแสดงตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (กรณีไม่ใช่พนักงาน กทพ.)

๔. หนังสือยินยอมคู่สมรส ในกรณีที่คู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่สามารถลงนามในสัญญาค้ำประกันได้ด้วยตนเองที่การทางพิเศษฯ

๕. ค่าอากรแสตมป์ ๖ บาท

แผนกสรรหาและประเมินผล

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๐๔๕